

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MÒ CÔI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 5 năm 2024.

Số: 22 / HBT

V/v Khám sàng lọc dị tật cơ - xương - khớp
và các di chứng sẹo bỏng cho trẻ em

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc và Tp Đà Lạt.

Được UBND tỉnh chấp thuận cho Hội tiếp, làm việc với đoàn nước ngoài và được Sở Y tế cấp phép cho Tổ chức Children Thụy Sĩ và Bác sĩ Pháp phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mù côi Lâm Đồng tổ chức đợt khám sàng lọc dị tật cơ - xương - khớp và các di chứng sẹo bỏng, sẹo lồi cho trẻ em và học sinh khuyết tật từ 17 tuổi trở xuống. Qua sàng lọc, Children Thụy Sĩ sẽ chọn các cháu dị tật nặng và mời các Bác sĩ Thụy Sĩ, Pháp, Ý và Tây Ban Nha phẫu thuật cho các cháu tại bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viện phục hồi chức năng TPHCM từ nguồn tài trợ của tổ chức này.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mù côi tỉnh kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường trực thuộc thông báo rộng rãi để gia đình có trẻ em từ 17 tuổi trở xuống bị dị tật bẩm sinh hoặc dị tật do tai nạn thương tích đến khám miễn phí (Thông báo đính kèm ở mặt sau văn bản này)

Vì sự nghiệp nhân đạo - từ thiện, vì tương lai và hạnh phúc của trẻ em khuyết tật, kính mong được sự quan tâm hỗ trợ của quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Y tế;
- TC Children Action Thụy Sĩ tại VN;

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lực



THÔNG BÁO

Về việc khám sàng lọc, phẫu thuật phục hồi chức năng cơ xương khớp và di chứng sẹo bỏng miễn phí cho trẻ em khuyết tật

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh và Sở Y tế Lâm Đồng, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổ chức Children Action - Thụy Sĩ, Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng và Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Bảo Lộc tổ chức đợt khám sàng lọc dị tật cơ xương khớp và các di chứng sẹo bỏng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Qua khám sàng lọc, các Bác sĩ quốc tế của Tổ chức Children Thụy Sĩ sẽ chọn các cháu dị tật nặng để các Bác sĩ Thụy Sĩ, Pháp, Ý và Tây Ban Nha phẫu thuật miễn phí cho các cháu tại bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viện phục hồi chức năng TPHCM.

Giáo sư Jérôme de Gauzy, Bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Toulouse (Pháp), và Giáo sư Pedro Domenech Fernande, Bác sĩ của Bệnh viện chính hình La Fe de Valencia (Tây Ban Nha) sẽ trực tiếp khám cho các cháu.

Đối tượng được khám là trẻ em từ 17 tuổi trở xuống bị dị tật bẩm sinh hoặc dị tật do tai nạn thương tích như: chi trên (tay khèo, tay cánh giá...), chi dưới (trật khớp háng, chân vòng kiềng, chân chữ X, bàn chân khèo, bàn chân rũ...), tật cột sống, dư ngón tay, dư ngón chân; bị các di chứng sẹo co rút, sẹo lồi do bỏng...đều được khám.

Thời gian và địa điểm khám sàng lọc:

- **Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024**, phát sớ thứ tự lúc 7 giờ, các Bác sĩ khám từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều tại bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Bảo Lộc, số 38 Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc (khám cho trẻ khuyết tật ở Bảo Lộc và các huyện: Cát Tiên, Đạ Tẻ, Đạ Huoai, Bảo Lâm và Di Linh).

- **Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024**, phát sớ thứ tự lúc 7 giờ, các Bác sĩ khám từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng, số 35 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt (khám cho trẻ khuyết tật ở Tp Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Đam Rông và Lâm Hà)

Các cháu đã được khám tại các bệnh viện trong nước và những cháu đã được các Bác sĩ của tổ chức Children Action - Thụy Sĩ phẫu thuật những năm trước, phụ huynh nhớ mang theo các phim chụp X. Quang để các Bác sĩ quốc tế hội chẩn.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng, điện thoại số: (0263) 354 11 79 trong giờ hành chính.